



ทีชายุภา ไทตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา



สารมหาวิทยาลัยบูรพา

ฉบับประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง”



เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหมู่นิสิตนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทั้ง ๒๗ แห่ง กับผู้อำนวยการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เพื่อเป็นกลไกในการปลูกฝังและขัดเกลาเยาวชนให้มีจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นของ “ความซื่อสัตย์สุจริต” และ “ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ” ให้แก่นิสิตนักศึกษา

การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานอธิการบดี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕



เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ ป้ายเที่ยง ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม พิพัฒน์ปัญญาคุณ และ ดร.เวธกา กลิ่นวิจิต กรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อยกระดับประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี ให้ได้รับทราบแนวทางการปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากร รวมทั้งเพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาของสำนักงานอธิการบดี



ขอเชิญ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และนิสิต

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหาคมทราชีนี”

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย และนิสิต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) และพิธีเปิดงานนิทรรศการพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอรัญ บัณฑิต มหาวิทาลัยบูรพา โดยมีกำหนดการดังนี้

- เวลา ๐๘:๓๐ น. - ผู้เข้าร่วมพิธีลงทะเบียน / ลงนามถวายพระพรในสมุดที่จัดไว้ และร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
- เวลา ๐๘:๐๐ น. - ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) ตามลำดับ แล้วกลับประจำที่
- เวลา ๐๘:๓๐ น. - พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป มาถึงบริเวณพิธี ขึ้นนั่งอาสนะ
- เวลา ๐๘:๔๕ น. - ประธานมาถึงบริเวณพิธี ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
 - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเข้านั่งประจำที่
 - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล
 - ประธานในพิธี
 - เปิดกรวยดอกไม้
 - ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน)
 - ถวายค่านับพระบรมสาทิสลักษณ์
 - ประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล
 - ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกันนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
 - ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมกัน
 - ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติถวายภัตตาหาร (อาหารปิ่นโต) และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม
 - พระสงฆ์อนุโมทนา (ประธานในพิธีกรวดน้ำ)
- ถวายอดิเรกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
- ผู้ร่วมพิธีขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นำโดยคณะนิสิต จากคณะศิลปกรรมศาสตร์
- เวลา ๑๐:๓๐ น. - พิธีเปิดงานนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอรัญ บัณฑิต
- เวลา ๑๑:๐๐ น. - เสร็จพิธี
- รับประทานอาหารว่าง

การแต่งกาย

- ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ แต่งเครื่องแบบปกติขาว ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพผ้าไทย
- พนักงานมหาวิทยาลัย แต่งเครื่องแบบพิธีการ ชนิดเครื่องแบบปกติขาว ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพผ้าไทย
- นิสิต แต่งเครื่องแต่งกายในงานพิธีการ
- ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีฯ แต่งชุดผ้าไทย ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

มหาวิทยาลัยบูรพา “สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการ เทา-งาม วิจัย ครั้งที่ ๑ (เทา - งาม วิจัยนำโลจิสติกส์ไทยสู่อาเซียน)



เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รศ.ดร.เสรี ชัดรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยและสถาบันเครือข่ายเป็นประจำทุกปี และในปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ ๙ ภายใต้หัวข้อ "ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน" นอกจากนี้ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ ๙ ยังเป็นการรวมตัวทางวิชาการครั้งแรกของสถาบันเครือข่าย เทา - งามสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้นำเสนอผลงานการวิจัย ประเภท Oral Presentation จำนวน ๓ ผลงาน ได้แก่ ผลงานการวิจัยการจัดการอุปทานสำหรับการท่องเที่ยว โดย อาจารย์ณรงค์ พลธิรักษ์ ผลงานวิจัยการพัฒนาแบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะระหว่างเส้นทางกรุงเทพมหานคร ถึงอัญประเทศ โดยอาจารย์พิสิษฐ์ บึงบัว และผลงานวิจัยการรับรู้ประสิทธิผลของนโยบายภาครัฐเพื่อการพัฒนาองเรือพาณิชย์แห่งชาติโดยผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลไทย โดย อาจารย์สรารุช ลักษณะโต ซึ่งการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยในเครือข่ายจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัด อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน ต่อไป

6

อาการที่พบบ่อยของสตรี

ที่มีภาวะไตอ่อนแอ



ไต คือ รากฐานสำคัญในการรักษาสมดุลของหยิน-หยางในร่างกายของผู้หญิงและเป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงวัยเจริญพันธุ์และแก่ชรา กล่าวได้ว่าความแข็งแรงและเสื่อมถอยในร่างกายของผู้หญิงนั้นแท้จริงแล้วคือความแข็งแรงหรือเสื่อมถอยของไตที่สะท้อนออกมาภายนอกนั่นเอง



๒

บอกลาผมสลวย : ผมร่วงเพราะไตอ่อนแอ

กรณีตัวอย่าง : งานของคุณหม่อมไม่ได้หนัก แต่เหตุใดพนักนี้ผมร่วงบ่อยทั้ง ๆ ที่ปกติเธอเป็นคนดูแลตัวเองอย่างดี ไม่อดนอน ไม่ซีมีเคร้า แต่เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้

วินิจฉัยอาการ : พลังชี่ในไตของคุณผู้หญิงจะสมบูรณ์เพียงพอที่สุดในวัยประมาณ ๒๒ ปี จากนั้นจะค่อย ๆ เสื่อมลงหลังอายุ ๒๕ ปี ทางแพทย์จีนมีคำกล่าวที่ว่า “เส้นผมเป็นรากชี่ของไต” หมายความว่า ความสมบูรณ์ของไตแสดงออกที่เส้นผม ผมมีสีเงินเงางาม แสดงว่าไตแข็งแรง ส่วนผู้ที่ไตอ่อนแอ นั้นเส้นผมมักจะขาดง่ายไม่เงาง่ายและมักจะมีอาการผมร่วง



๑

เข้าห้องน้ำบ่อย : ผู้หญิงที่มีอาการปัสสาวะกระปริดกระปรอยไม่สุดเพราะ “ไตปิดไม่สนิท”

กรณีตัวอย่าง : ทุกครั้งเวลาที่คุณแอนนี่เดินช้อปปิ้ง แม้ว่าจะอดใจไม่ดื่มน้ำแต่ก็มักจะปวดปัสสาวะบ่อย ๆ ไปยืนต่อคิวเข้าห้องน้ำอยู่นานสองนาน พอถึงคิวตัวเองกลับปัสสาวะออกมาได้เพียงนิดเดียว แต่เมื่อออกจากห้องน้ำได้ชั่วครู่กำลังเดินดูของเพลิน ๆ ก็ต้องพะวงมองหาห้องน้ำเข้าอีกแล้ว

วินิจฉัยอาการ : อาการปัสสาวะบ่อยของผู้หญิงที่เด่นชัดที่สุดคือ “เข้าบ่อยแต่ออกน้อย” ในทัศนะการแพทย์จีนเมื่อพลังชี่ของไตพร่องลง จะส่งผลให้แรงยึดเหนี่ยวของกล้ามเนื้อเรียบในกระเพาะปัสสาวะลดลงตามไปด้วย คำว่า “ไตปิดไม่สนิท” จึงกลายเป็นการปิดประตูไม่สนิท ทำให้เกิดอาการปัสสาวะกระปริดกระปรอยไม่สุดและอื่นปัสสาวะไม่อยู่

๓

ตาเป็นโพดดำ : ขอบตาดำคล้ำ อาจมาจากไตอ่อนแอ

กรณีตัวอย่าง : ทุกเช้ายามที่คุณสุนันท์แต่งหน้าเตรียมตัวไปทำงาน มักพบว่าดวงตาคู่ที่เคยสดใสงามกลับถูกแทนที่ด้วยตาแพนด้าบวม ๆ ยิ่งไปกว่านั้นสีหน้ายังหมองคล้ำไร้เลือดฝาดพาลให้จิตตก ทั้ง ๆ ที่ตัวเองอายุยังไม่ทันถึงเลขสามแต่ทำไมหน้าถึงไปเร็วขนาดนี้

วินิจฉัยอาการ : ทฤษฎีการแพทย์จีนระบุว่าสีดำสื่อถึงไต ขอบตาดำคล้ำแสดงถึงไตอ่อนแอ ไตควบคุมน้ำ เมื่อไตอ่อนแอ ระบบไหลเวียนของน้ำในร่างกายจึงติดขัดก่อให้เกิดอาการบวม ดวงตาและใบหน้าคือจุดที่มักจะถูกสังเกตเห็นเป็นอันดับแรก



๘

**ข้อบกพร่องและข้อเสียบ่อย : พลังงานในไตพร่อง
หยางในไตไม่พอ**

กรณีตัวอย่าง : ทุกครั้งที่คุณเอ๋เห็นเพื่อน ๆ สวมกระโปรงสั้นเฉิดฉายกันอยู่ในออฟฟิศก็ได้แต่นึกอิจฉาอยู่ในใจ เพราะตนเองเป็นคนขี้หนาว เมื่อเจออากาศเย็นมักจะหนาวสะท้านมากกว่าคนอื่น จึงใส่เสื้อแบบเพื่อน ๆ ไม่ได้ นอกจากนี้ยังพบอาการท้องเสียง่ายร่วมด้วย

วินิจฉัยอาการ : พลังหยางในไตคือรากฐานของพลังหยางทั้งหมดในร่างกายซึ่งพลังหยางนี้เองที่เป็นตัวกระตุ้นกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตคนเรา หากไตหยางพร่องลงจะไม่สามารถสร้างความอบอุ่นในร่างกาย จึงเกิดภาวะหนาวง่ายขึ้น

๕

อยู่ ๆ ก็อ้วน : ไตอ่อนแออาจทำให้อ้วน

กรณีตัวอย่าง : คุณชูชู่เป็นคนรักสุขภาพหุ่น นอกจากจะไม่รับประทานตามใจปากแล้ว ยังเจียดเวลาเข้าฟิตเนสอย่างสม่ำเสมอ แต่ที่ทำให้เธอจิตตกคือ นอกจากน้ำหนักจะไม่ลดลง ยังเพิ่มขึ้นตั้ง 2 กิโลกรัม

วินิจฉัยอาการ : ในทัศนะการแพทย์จีน ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้อ้วนคือ เสมหะ ความชื้น ความหนืด หรืออธิบายได้ว่าเมื่อไตอ่อนแอ การไหลเวียนของน้ำดีติดขัดจึงเกิดเสมหะ ความชื้น ความหนืดของร่างกายจนทำให้เกิดภาวะอ้วนในผู้หญิง



6

**นอนไม่หลับ นอนหลับไม่สนิท : หยินในไตพร่อง
ไฟกำเริบ กลับไม่ลง**



กรณีตัวอย่าง : แม้ว่าจะทดลองมาทุกวิธี แต่คุณก๊วยก็ยังไม่พบทางแก้อาการนอนไม่หลับที่เป็นอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ ก็วัตรการนอนของเธอเป็นดังนี้ “ต้องกินยานอนหลับจึงจะนอนได้ ถ้าไม่กินยา ก็ได้ แต่ต้องนอนนับแกะ”

วินิจฉัยอาการ : เมื่อหยิน (ความเย็น) ในไตพร่องไฟ (หยาง) จะรบกวนภายในร่างกาย ทำให้กระสับกระส่าย หัวใจและไตก็จะทำงานไม่สัมพันธ์กัน ก่อให้เกิดอาการนอนไม่หลับ หลงลืม ตื่นตกใจง่าย การมีเพศสัมพันธ์มากเกินไปหรือการรับประทานอาหารเผ็ดจัดมากเกินไปล้วนก่อให้เกิดภาวะหยินในไตพร่องได้

"เมื่อมีการบำรุงไต
อาการไตอ่อนแอที่พบ
บ่อยในสตรีก็จะค่อยๆ
ทุเลาลงหรืออาจ
หายไปเป็นที่สุด"



กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนา “การถ่ายถอดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ ความเสี่ยงของบุคลากรกองอาคารสถานที่”



กองอาคารสถานที่ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา “การถ่ายถอดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความเสี่ยงของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ จีฮิวทินแอนด์มอลล์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นายสุธีร์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบที่ ๗.๔ ของการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งกองอาคารสถานที่ มีปัจจัยหลาย ๆ ด้านที่กระทบกับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย



และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบถึงแผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความเสี่ยงของกองอาคารสถานที่

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการสัมมนาฯ พร้อมทั้ง

บรรยายในหัวข้อ “การลดความเสี่ยงในการดำเนินงานให้เป็นศูนย์” และกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์ภาพและการละลายพฤติกรรมของบุคลากร โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกิจการนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจซึ่งบรรยายภาคการสัมมนาฯ เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุข





รายการ “รักนะ...อาเซียน”



เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรณ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รักนะ...อาเซียน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT โดยได้กล่าวถึงผลกระทบต่อวงการแพทย์ เมื่อมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำลังจะมาถึง รายการ “รักนะ...อาเซียน” เป็นรายการที่ให้ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ ของ ๑๐ ประเทศอาเซียน และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ๑๐ ประเทศ สร้างการรู้จักตนเอง และประเทศเพื่อนบ้านกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๒๓:๓๐ - ๒๔:๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT

โครงการวิจัยสร้างสรรค์สังคมวิพากษ์ด้วยศิลปะร่วมสมัย จากรากวิถีไทย "มายายักษ์"

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง RCA 1 อาคารนวัตกรรม มูลนิธิอนันต์ อนันตกุล สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.เสรี ชัดรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการวิจัยสร้างสรรค์สังคมวิพากษ์ด้วยศิลปะร่วมสมัย จากรากวิถีไทย "มายายักษ์" และอาจารย์สถันท์ไชญ์ เอื้อศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ กล่าวรายงาน การจัดทำเนื้องานโครงการและภาพรวมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนางานด้านวัฒนธรรมและศิลปะให้ชุมชนและสังคมเข้ามีส่วนร่วม และยังสามารถทำให้สังคมมองเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ด้วยศิลปะร่วมสมัย



ภายในโครงการมีการบรรยาย เรื่องศิลปะการแสดงร่วมสมัยจากรากวิถีไทย โดย รศ.พรรัตน์ คำรณ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละคร อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ เรื่องสังคมวิพากษ์ด้วยศิลปะร่วมสมัยจากรากวิถีไทย "มายายักษ์" โดยศิลปินเจ้าของผลงาน คุณประดิษฐ์ ประสาททอง ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และคุณนิกร แซ่ตั้ง ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากร และนิสิต ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก



ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลคณบดีดีเด่นของสภาคณบดีฯ



ตามที่ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย มีมติให้มีการพิจารณารางวัลคณาจารย์แห่งชาติ รางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติ และรางวัลคณบดีดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งได้มีการดำเนินการสรุปผลรางวัลให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

สภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลคณาจารย์แห่งชาติ รางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติ และรางวัลคณบดีดีเด่น ผลปรากฏว่ารางวัลคณบดีดีเด่นของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ในนามมหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับเข็มเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ในฐานะศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ในพิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลวังไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



ด้วยมูลนิธิสุภาว เทวกุลฯ ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสำนักพิมพ์น่านมีบุ๊คส์ จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลสุภาว เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๖ ประเภทเรื่องสั้น มีผลงานส่งเข้าประกวดมากถึง ๓๘๗ เรื่อง ซึ่งผลงานชนะเลิศเป็นของ “นที ศศิวิมล” กับผลงานเรื่อง “๒๕ ปีต่อมา” สำหรับรางวัลรองชนะเลิศทั้ง ๒ รางวัล คือ “หมาของเธอกับหมาของเขา” ของ องค์ บรรรจน และ “อาทิตย์กลับบ้าน” ของอาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการตัดสิน โดย อาจารย์ชัยมิตร แสงกระจ่าง คุณขจรฤทธิ์ รักษา และคุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

ในนามมหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มา ณ โอกาสนี้

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมประกอบ พิธีดังกล่าว



โครงการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก (BUU & C-IQA DAY)”



งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก (BUU & C-IQA DAY)” เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานในระดับส่วนงาน ระดับ มหาวิทยาลัย และสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (C-IQA) สำหรับผลงานรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (C-IQA)

ภายในโครงการ มีการจัดบอร์ดนิทรรศการวันประกันคุณภาพการศึกษา ๗ จากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก มีการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้แทนจากสถาบันเครือข่าย อุดมศึกษาภาคตะวันออก จำนวน ๘ สถาบัน และมีพิธีเปิดโครงการ “วันประกันคุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก (BUU & C-IQA DAY)” โดยมี ศ.ดร.สุชาติ อุปลัมภ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย บูรพา เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.เสวี ชัดรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าว รายงานการจัดโครงการ ๗ โดยโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ บุคลากร ประชาชนทั่วไป และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก



วันสถาปนาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครบรอบ ๒๙ ปี

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ดร.วรเทพ มธุวรธรณ ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ จัดงานครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครบรอบ ๒๙ ปี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถาบัน ฯ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยในภาคเช้า มีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป และมีพิธีรับมอบและรับขวัญ โลมา "แสนสุข-สุขใจ"

โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายครรชิต ดอกไม้คลี่ ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการและ อาจารย์เสถียร ปุณณะวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬานันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานการส่งมอบโลมา "แสนสุข-สุขใจ" ณ หอประชุมทวี หอมขง ในช่วงบ่ายมีการจัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้บริหารสถาบัน ฯ พบบุคลากรสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งโครงการดังกล่าวสถาบัน ฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี



มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ โดยร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ตั้งแต่บริเวณแยกบางแสน จนถึงวัดแจ้งเจริญตอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กิจกรรมแห่เทียนพรรษาจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข โดยเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดกิจกรรม ฯ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและส่งเสริมให้ประชาชนได้ประพฤติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา



ปณิธานิสิตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖



วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปณิเทศนิสิตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป และกลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ แนวทางการศึกษา การเรียน การสอน การประกันคุณภาพ และการให้บริการนิสิต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนิสิตด้วยกันเอง

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุทธองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “ประชาคมอาเซียน กับบทบาทของสถาบันการศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ธรรมเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมทั้ง อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้บรรยายและชี้แจง ทำความเข้าใจระบบการจัดการศึกษา การเรียน การสอน การประกันคุณภาพ และการให้บริการนิสิต ให้กับนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เล่าสู่กันฟัง จากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง และการเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดย ศิษย์เก่าวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการปณิเทศทั้งนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร จำนวน ๑๑๑ คน โดยจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา



นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พลเมืองดีของสังคมไทย

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุทธองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนในนามมหาวิทยาลัย มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณ และยกย่องนางสาววิรากร โสชนดี นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็นพลเมืองดีในการซื้อตั๋ว และช่วยจับคนร้ายล้วงกระเป๋าที่ตลาดนัดวังมุกแลนด์ บางแสน เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กับผู้เสียหายทราบ พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจนสามารถจับตัวคนร้ายได้สำเร็จ

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความขอบคุณ และยกย่องในการทำความดีในครั้งนี้ของ นางสาววิรากร โสชนดี นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไว้ ณ โอกาสนี้



ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. ผศ.ดร.พิชาญ สว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ห้องประชุม ๘๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์



ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายสุธีร์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นางธาวรรณ ภูวนา หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับบุคลากรและอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน ๒๕ คน ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรของทั้งสองสถาบัน



พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานบริหารงานกิจการนิสิต จัดพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรณคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเจิมหนังสือ และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่นิสิตพึงมีต่อครู อาจารย์ ด้วยการแสดงความเคารพ และสรรเสริญในพระคุณของครู ปลุกฝังให้นิสิตแพทย์ระลึกถึงพระคุณครู แสดงมุทิตาจิต และแสดงความซาบซึ้งถึงความสำคัญของการไหว้ครู โดยตัวแทนนิสิตแพทย์นำพานธูป-เทียน พานดอกไม้ พวงมาลัยทำความเคารพคณาจารย์ และร่วมขับร้องเพลงพระคุณที่สาม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์แพทย์ และนิสิตแพทย์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก



วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา “๘ กรกฎ”



วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๕๘ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมตั้งแต่เช้า โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มาร่วมวิ่งประเพณีเขาสามมุข กว่า ๑๐,๐๐๐ คน โดยวิ่งจากเชิงเขาสามมุขมายังมหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากนั้นก็มีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ๓๐ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา มีการประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้บริหารทรัพย์สินให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับรางวัลรัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นิสิตดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิต ในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.เชาวรินทร์ มณีวงษ์ ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อติตอธการบดี และ ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี คนปัจจุบัน ได้ร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้ มอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ



ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการสำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๕๘๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการสำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เป็นประธานกรรมการปฏิบัติการสำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ดังนั้น เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการสำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช ประธานกรรมการปฏิบัติการสำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ๗ ได้ประชุมและกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตมอ. ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการสำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ชุดใหม่จำนวน ๔๕ คน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดอาชญากรรมภายในมหาวิทยาลัย โดยแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในการศึกษาพัฒนารูปแบบวิธีการนำพลังมวลชนร่วมลดอาชญากรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



สำนักบริการวิชาการ เป็นศูนย์สอบ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มอบหมายให้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นศูนย์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๑:๓๐ น. และ ๑๔:๐๐ - ๑๖:๓๐ น. โดยจัดสนามสอบ ในจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนชลกันยานุกูล (แสนสุข) โรงเรียนชลกันยานุกูล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โรงเรียนบ้านสวน (จันทนุสรณ์) และวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งการดำเนินการจัดสอบ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ประสานงานจากสำนักงาน ก.พ. โดยได้รับความร่วมมือจาก สนามสอบเป็นอย่างดี





สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๑๗ และ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย และวันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ช่วงเช้า ณ อาคารหอประชุมอำนวยการ บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สำหรับรายละเอียดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ที่ปรึกษา : ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.เสรีร์ ชัดรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ussnบริการ : นายสุธีร์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นางธรรารวรรณ ภูวนา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นางรัศมี ปานดิษฐ์ บรรณารักษ์
กองบรรณการ : นางสุพิศ ออบมลิ นางสาวสุภาวดี จันทน์โสม นางสาวตราจิตต์ เมืองคล้าย นางสาวนลินรัตน์ เมฆพัทธ์ นายสมบัติ นุชประเสริฐ
นายจิรศักดิ์ รัตนวงษ์ นายธีร ชัยสุทธิ นายไวทิน จิตมั่น นายพงษ์พันธ์ แก้วมณี นางสาววรรณธิศา มากจันทร์ นางสาวกนกนิกา ปราบใหญ่
- ฝ่ายข่าวและภาพ : นายจิรศักดิ์ รัตนวงษ์ นายไวทิน จิตมั่น นางสาวนลินรัตน์ เมฆพัทธ์ นายพงษ์พันธ์ แก้วมณี
- จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ ๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทร ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๒๐-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๓๙ ๐๓๕๓ www.buu.ac.th
- ออกแบบและพิมพ์ : กราฟิกร์ โทร. ๐ ๓๘๔๔ ๓๒๐๒ โทรสาร ๐ ๓๘๔๔ ๔๙๓๑